



9. Thuế

Thông tin liên hệ: Tòa thị chính Hida, Phòng Tổng hợp, Phòng Thuế ☎0577-73-3742

Thuế đánh vào thu nhập cá nhân bao gồm thuế thu nhập (thuế quốc gia) và thuế thành phố/tỉnh (thuế địa phương). Người nước ngoài sống ở Nhật Bản cũng có trách nhiệm nộp thuế. Các loại thuế mà cá nhân phải nộp cho thành phố bao gồm thuế thị dân, thuế xe hạng nhẹ và thuế tài sản cố định và nhiều dịch vụ công cộng như phúc lợi, giáo dục và xử lý rác thải.

Các loại thuế	Đối tượng đóng thuế
Thuế thị dân (thuế cư trú)	Từ ngày 1 tháng 1 của năm hiện tại, những người có địa chỉ trong thành phố sẽ phải nộp thuế dựa trên thu nhập của năm trước.
Thuế xe hạng nhẹ (theo tùy loại xe)	Từ ngày 1 tháng 4 hàng năm, nộp thuế được áp dụng đối với người sở hữu xe cơ giới, xe hạng nhẹ, xe chuyên dùng cỡ nhỏ và xe hai bánh cỡ nhỏ.
Thuế tài sản cố định	Từ ngày 1 tháng 1 của năm hiện tại, người sở hữu tài sản cố định (đất đai, nhà ở, tài sản khấu hao) trên địa bàn thành phố sẽ phải nộp thuế.
Thuế thu nhập	Thuế phải nộp dựa theo thu nhập kiếm được từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.

◆ Phương thức nộp thuế thu nhập

Những người điều hành một doanh nghiệp sẽ được tính toán thu nhập, các chi phí cần thiết, số thuế, v.v. và báo cáo trực tiếp với cơ quan thuế. Đây được gọi là "Kê khai thuế". Mặt khác, nếu bạn là nhân viên làm công ăn lương và nhận lương hoặc tiền thưởng từ công ty của bạn (người hưởng lương), bạn không cần phải kê khai thuế. Công ty tự động khấu trừ thuế thu nhập từ tiền lương của bạn và thanh toán hàng tháng, hoàn thành việc nộp thuế của bạn. Điều này được gọi là "khấu trừ thuế".

◆ Cách nộp thuế

Số thuế bạn phải nộp sẽ do cơ quan thuế tỉnh hoặc tòa thị chính tính toán. Bạn sẽ nhận được "*Thông báo nộp thuế" qua thư. Vui lòng nộp thuế trước ngày được chỉ định và thanh toán thuế tại ngân hàng, bưu điện hoặc cửa hàng tiện lợi bằng cách sử dụng *phiếu thanh toán đi kèm giấy Thông báo nộp thuế của bạn.

*Thông báo nộp thuế: Là thư từ tòa thị chính thông báo cho bạn về một số chi tiết nhất định như "bao nhiêu tiền", "Đến khi nào" và "Nộp ở đâu".

*Phiếu thanh toán: Là giấy có viết "đến khi nào" và "phải trả bao nhiêu."

◆ Giấy chứng nhận nộp thuế và giấy chứng minh thu nhập

Giấy chứng nhận nộp thuế là tài liệu mà tòa thị chính thành phố xác nhận (để người khác có thể biết) số tiền thuế bạn đã nộp. Giấy chứng minh thu nhập là tài liệu mà tòa thị chính xác nhận số tiền bạn nhận được. Bạn có thể nhận tại tòa thị chính nơi bạn sống vào ngày 1 tháng 1 hàng năm và sẽ mất phí. Bạn sẽ cần khi thay đổi tư cách lưu trú hoặc khi nhận các dịch vụ của thành phố.

◆ Khi bạn không thể nộp thuế

Nếu bạn thất nghiệp và không có tiền đóng thuế, vui lòng liên hệ với cơ quan thuế hoặc tòa thị chính để được tư vấn thanh toán ("Tôi có thể nộp thuế muộn không?" hoặc "Tôi có thể trả tiền theo từng đợt không?"). Nếu bạn không nộp thuế, bạn không thể nhận được các dịch vụ của tỉnh hoặc thành phố và có thể gặp khó khăn khi gia hạn tư cách lưu trú của mình. Để biết thông tin về các khoản thuế phải nộp cho tỉnh Gifu, vui lòng liên hệ tới Văn phòng thuế tỉnh Gifu. Để biết thông tin về các khoản thuế phải nộp cho Thành phố Hida, vui lòng liên hệ Cục Thuế của Tòa thị chính Hida.

◆ Khi bạn về nước

Khi bạn về nước hoặc ra nước ngoài và không quay lại Nhật Bản, bạn phải nộp đầy đủ các loại thuế trước khi rời Nhật Bản. Nếu không thể thanh toán đầy đủ, trước khi rời khỏi Nhật Bản bạn phải chỉ định người thay bạn thanh toán và thông báo cho cơ quan thuế và tòa thị chính.